



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ที่ ปจ ๗๔๓๐๑/-

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ที่ ๗๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตอบข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น (จากตู้รับฟังความคิดเห็น) นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น หรือ เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จำนวน ๓ จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

+ ๕๑

(นางสาวณัฐฤทัย ถนนมศักดิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ความเห็นนายก อบต.วัดโบสถ์

-ทราบ

จำสิบเอก

~~๕๑~~ ok

(ต้องชนะ กลับน้อย)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ที่ ๗๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตอบข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น
(จากผู้รับฟังความคิดเห็น)

เพื่อให้การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรับฟังเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

๑. นางรจนา ทองอยู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างและกองการศึกษาฯ
๒. นางสาวณัฐฤทัย ถนอมศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด
๓. นางสาวสุภาพร ไกรินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็น , ตอบข้อซักถาม (จากผู้รับฟังความคิดเห็น) รวมทั้ง รายงานผลให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ และผู้ร้องเรียนความคิดเห็นทราบ ภายใน ๑๕ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

จำสิบเอก

(ต้องชนะ กลับน้อย)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์